

ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 20 ก.ย. 2560 หน้า 4

เรื่อง คาร์บอนเครดิต

อบก.ปลื้มรัฐ-เอกชนช่วยกันลดโลกร้อน ปตท.ซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างกัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - อบก.ปลื้มภาครัฐและเอกชนร่วมมือลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เผยปีนี้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 300 ราย ส่วนกลุ่ม ปตท.ได้มีข้อตกลงที่จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างกัน หวังกระตุ้นตลาดการซื้อขายคาร์บอนในไทย

วานนี้(19 ก.ย.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560 โดยปีนี้มีส่วนร่วมในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 300 ราย ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1.7 ล้านตันคาร์บอนออกไซด์เทียบเท่า

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. เปิดเผยว่า ในปีนี้ อบก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นการรับรองใช้เครื่องหมาย Carbon offset และ Carbon Neutral โดยปีงบประมาณ 2560 มีผู้ที่ผ่านการรับรองประเภทองค์กร 12 บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์จาก 3 บริษัท ประเภทการจัดประชุม สัมมนาและอีเวนต์ 2 อีเวนต์ ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งสิ้น 2.78 หมื่นตันคาร์บอน ช่วยกระตุ้นให้เกิดตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายกว่า 4 หมื่นบาท

รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากลดโลกร้อน(ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์) 427 ผลิตภัณฑ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.10 แสนตันคาร์บอนออกไซด์เทียบเท่า และในปีนี้มีองค์กรภาคอุตสาหกรรมผ่านการรับรอง อบก.แล้ว 35 องค์กร ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีการนำผลประโยชน์คาร์บอนฟุตพริ้นต์ไปกำหนดแนวทางการจัดการและแผนงานต่อไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายสมรชัย คุณรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) (GPSC) กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจและโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2558-59 ราว 1 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปี 2560-61 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบริษัทจะประเมินโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ที่จันทบุรี 5 เมกะวัตต์ คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าได้ด้วย

ส่วน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC) เองก็ได้มีการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในผลิตภัณฑ์ทุกต้น โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8 แสนตัน และวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มอีก 10% ภายในปี 2565

นอกจากนี้ ทางกลุ่ม ปตท.ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันภายในเครือข่ายในราคาตันละ 200 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดการซื้อขายคาร์บอนในประเทศไทย.